

**รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม**  
**โครงการให้ความรู้ความรูเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต**  
**สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล**

๑	นายณรงค์ แผลงศร	สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล	สสอ.ตระการพืชผล
๒	นายจำรัส พรหมบุญ	ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล	สสอ.ตระการพืชผล
๓	นายวิษณุพร รุ่งเรือง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสอ.ตระการพืชผล
๔	นางศรสวรรค์ ชื่นใจ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	สสอ.ตระการพืชผล
๕	นางปาริสา ศรีโท	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	สสอ.ตระการพืชผล
๖	นางอาริยา ทูมนันท์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสอ.ตระการพืชผล
๗	นางสาวปิยวรรณ วิลานบุตร	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	สสอ.ตระการพืชผล
๘	นางสาวรุ่งนภา สามเมฆ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	สสอ.ตระการพืชผล
๙	นายวิรุฬห์ ศรีมาชัย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.กระเตียน
๑๐	นางสาวนันทิมา หนูเก่า	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.เวียง
๑๑	นางจารุจิต ฉกรรจ์ศิลป์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.กุง
๑๒	นายยุทธพงษ์ วรณธรรม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.คำสมิง
๑๓	นางหนูเล็ก ลาวชัย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.กุดยาลวน
๑๔	นายทศพล แก้วสิงห์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.คอนสาย
๑๕	นางสาวนิตยา หลุ่มภู	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.ถ้ำแซ่
๑๖	นายอภิชาติ วิลามาศ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	รพ.สต.โนนกุง
๑๗	นายสุวิทย์ ทองจำรัส	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.คำแคนน้อย
๑๘	นางนันทา ศรีคำ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.ตากแดด
๑๙	นายศรายุทธ ศรีสันต์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.ท่าหลวง
๒๐	นายสุทัศน์ โอษฐ์เวช	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.กุดกร
๒๑	นางสาวสลิตตา จัมปะโสม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.กุดกร
๒๒	นายนาวิน ลาวชัย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.โนนกุง
๒๓	ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ ศรีดี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.โพนเมือง
๒๔	นายมัชฌาน สาริบุตร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.สะพือ
๒๕	นายสถิตย์ คำโสภา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.นาพิน
๒๖	นางบานเย็น จันทร์ชนะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.เซเป็ด
๒๗	นายคำปน จันทร์ชนะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.นาเตือ
๒๘	นายรุ่งโรจน์ ทีอุทิศ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	รพ.สต.ขามเปี้ย

๒๙	นางประกาย แสนจันทร์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	รพ.สต.ท่าบ่อแบง
๓๐	นายอัครชัย ปัตตัง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.ท่าบ่อแบง
๓๑	นางกัลยา ไชยสัตย์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.เป้า
๓๒	นายยุทธศักดิ์ สุขศรี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.หนองเต่า
๓๓	นางขมาภรณ์ พสุนนท์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสอ.ตระการพืชผล
๓๔	นางวิไล อ่อนตาม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.ใหม่เจริญ